

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	๑. ยกระดับ ศจช. ศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
Smart Officer	๒. กรมส่งเสริมฯ จัดเสวนาเพิ่มความรู้	หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ส่วนภูมิภาค		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แปลงใหญ่ฝั่ง	๓. ชูแปลงใหญ่ฝั่งวังธง เน้นคุณภาพแปรรูป เพิ่มมูลค่า	หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ยกระดับ ศจช. ศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หรือ ศจช. เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจะยกระดับทั้งมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพชีวภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมให้ ศจช. มีการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐในอนาคต โดยมีเป้าหมายดำเนินการนำร่องใน ศจช. ที่มีการผลิตและให้บริการชีวภัณฑ์ภายในชุมชน จำนวน 18 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนออกตามชนิดพืช ได้แก่ ข้าวเจ้า จำนวน 7 แห่ง ข้าวเหนียว 3 แห่ง

ทุเรียน 4 แห่ง และมันสำปะหลัง พืชผัก ปาล์ม น้ำมัน ลองกอง อย่างละ 1 แห่ง โดยชีวภัณฑ์ที่ต้องการผลิต ได้แก่ ไตรโคเดอริมา บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม และบาซิลลัส ซับทิลิส สำหรับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ที่จะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชนได้ จะต้องมีการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1.วางแผนทางการผลิตและส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายและจำหน่ายอย่างถูกต้องและปลอดภัยร่วมกับสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 2.ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้เป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน 3.จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิต การใช้มาตรฐานชีวภัณฑ์ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 4.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรสมาชิกของ ศจช. กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 18 แห่ง และเกษตรกรแกนนำ ศจช. ทั้งหมด 216 ราย โดยขณะนี้มีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 แห่ง เกษตรแกนนำผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 168 ราย ซึ่งผู้ผ่านการสัมมนาเหล่านี้ จะต้องไปทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลเป็นแนวทางในการยกระดับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอื่น ๆ เป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชนต่อไป.

แนวหน้า Naew Na Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,250	Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค วันที่: อังคาร 9 สิงหาคม 2565 ปีที่: 43 ฉบับที่: 15076 หน้า: 8(บนซ้าย)		
	Col.Inch: 23.89 Ad Value: 29,862.50 หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมฯจัดเสวนาเพิ่มความรู้		PRValue (x3): 89,587.50 ศิลปิน: ชาว-ดำ

กรมส่งเสริมฯจัดเสวนาเพิ่มความรู้

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ที่โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ ราชบุรี จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และร่วมกันแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และยังเป็นเวที

เชื่อมโยงการพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer นายครองศักดิ์กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานในปีถัดไป การแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น การสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 1.การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional

Workshop : RW) ครั้งที่ 2/2565 ในประเด็นการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร Next Step ใน 5 มิติงาน ได้แก่ กลุ่มมิติงานที่ 1 : การดำเนินงาน BCG Model ขับเคลื่อน ศพค. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มมิติงานที่ 2 : การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนตลาดนำการผลิต กลุ่มมิติงานที่ 3 : การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตร กลุ่มมิติงานที่ 4 : การเชื่อมโยงงานพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer และกลุ่มมิติงานที่ 5 : การสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และ 2.การเติมเต็มความรู้และทักษะแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ให้สามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างดี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15075

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 23.93

Ad Value: 29,912.50

PRValue (x3): 89,737.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชูแปลงใหญ่ผึ่งวังธงเน้นคุณภาพแปรรูปเพิ่มมูลค่า

ชูแปลงใหญ่ผึ่งวังธง เน้นคุณภาพแปรรูปเพิ่มมูลค่า

นายจ่านงค์ กาศเจริญ กรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ผึ่ง ด.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ กล่าวว่า สำหรับความเป็นมาของแปลงใหญ่ผึ่ง ด.วังธง ก่อนหน้านั้น มีการรวมตัวกันภายใต้รูปแบบสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ่ง จ.แพร่ อยู่แล้ว ต่อมาปี 2560 ได้มีโครงการแปลงใหญ่ ทางจังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมให้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ผึ่งตั้งแต่นั้นมา โดยมีสมาชิก 50 ราย ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความรู้แล้วเรื่องการเลี้ยงผึ่ง ส่งเสริมในด้านของบรรจุภัณฑ์ คุรุภัณฑ์ต่างๆ จนถึงงบประมาณ และโครงการที่ได้รับการสนับสนุน คือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทางกลุ่มได้สร้างโรงงานที่มีเครื่องอบระเหยน้ำผึ่ง ทำให้ง่ายต่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้าน นายชนพงษ์ สำเภาลอย

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า แปลงใหญ่ผึ่งแห่งนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำงานกับศูนย์มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีก็ มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ เมื่อเกษตรกรเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ศูนย์จะมีการเตรียมความพร้อมในการกำหนดทิศทางแปลงใหญ่ เพื่อให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการเลี้ยงผึ่ง ทางศูนย์ฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมามอบองค์ความรู้ให้นำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม ให้มีการเลี้ยงที่ดีขึ้น ลดต้นทุนในเรื่องของแรงงาน ประกอบกับเรื่องของอาหารปลอดภัย ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการสนับสนุนสายพันธุ์ ทางศูนย์ฯ ได้ผลิตคัดเลือกนำสายพันธุ์ดีสนับสนุนให้เกษตรกรส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีนางพญาสายพันธุ์ดีที่เชิงด้านทานโรค เก็บน้ำหวานเก่งไว้ใช้ในอนาคตซึ่งก็คิดว่าจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งต่อไป